

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๕๐



สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

พศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การอนุมัติหลักการเพื่อขอเปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยของชนกลุ่มน้อย

เรียน นายทะเบียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดตราด และจังหวัดตาก

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเรื่องผลการเจรจาระหว่างคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลและสัญชาติ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน กับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่เรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลและปัญหาเรื่องสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งสำนักทะเบียนกลางได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ได้การสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ผิดหลงกลุ่ม โดยให้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือที่อ้างถึง ๒ รายละเอียดตามที่ทราบแล้ว นั้น

การสำรวจชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและห้วงเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๔๒ ซึ่งพบว่าในข้อเท็จจริงในบางรายการของการสำรวจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลให้เอกสารการทะเบียนราษฎรขาดความถูกต้องและเจ้าของรายการประสบปัญหาในการพัฒนาสถานะในกรณีเป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายไทย เช่น กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (๖-xxxx-๕๔xxx-xx-x) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ได้ไปขึ้นทะเบียนผิดหลงกลุ่มทำให้ไม่สามารถยื่นคำร้องขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเหมาะสมและรอบคอบ ผู้อำนวยการทะเบียนกลางได้อนุมัติหลักการและกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าว ดังนี้

๑. ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น สามารถอนุมัติเพิ่มรายการ “กลุ่มเชื้อสายไทย” ต่อท้ายรายการสัญชาติในทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีได้มีการระบุ “เชื้อสายไทย” ที่ได้มีการจัดทำตามมติคณะรัฐมนตรีไว้แล้วเฉพาะประเภทชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ดังต่อไปนี้ หากตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว พบข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้มี “เชื้อสายไทย”

ประเภทชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์	เลขประจำตัวจัดกลุ่ม	หมายเหตุ
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า	๖-xxxx-๕๔xxx-xx-x	
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (มีถิ่นที่อยู่ถาวร)	๖-xxxx-๕๕xxx-xx-x	
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (มาใช้แรงงานกับนายจ้าง)	๖-xxxx-๕๖xxx-xx-x	
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา	๖-xxxx-๖๕xxx-xx-x	
บุคคลบนพื้นที่สูง	๖-xxxx-๕๐xxx-xx-x	เฉพาะบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดตาก ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

/๒. หลักเกณฑ์...

๒. หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติการเพิ่มรายการ “กลุ่มเชื้อสายไทย” ดังนี้

๒.๑ ผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนกลุ่มต้องมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(๑) มีชื่อในเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) และมีชื่อปรากฏอยู่ในหลักฐานทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยกลุ่มดังกล่าวที่ทางราชการจัดทำขึ้นจากการสำรวจ

(๒) มีเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรายการของบิดาหรือมารดาและบุตร เช่น ใบรับรองผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผลตรวจสารพันธุกรรมหรือเอกสารอื่นใดที่จะพิสูจน์ว่าเป็น “กลุ่มเชื้อสายไทย” เป็นต้น (ถ้ามี)

๒.๒ ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับคำร้องแล้วดำเนินการสอบสวนเจ้าของรายการ และบิดา มารดา ญาติ พี่น้องที่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนเป็นคนไทยโดยการเกิดที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในประเทศไทยหรือมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นของประเทศไทย เป็นหรือเคยเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเชื้อสายไทยตามหลักฐานทะเบียนประวัติที่ผู้ยื่นคำขออ้างถึงความเกี่ยวพัน และพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นคนไทยหรือเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเชื้อสายไทย อย่างน้อย ๓ ราย เพื่อให้การรับรองบุคคลโดยพยานบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนประวัติมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง รู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลบิดามารดา ญาติพี่น้องรวมทั้งความเกี่ยวพันกับผู้มีเชื้อสายไทย ของผู้ยื่นคำขอเป็นอย่างดี หรืออาจจะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ให้การรับรองก็ได้

๒.๓ รวบรวมคำร้องและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมเอกสารทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย สรุปความเห็นเสนอให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา หากมีความจำเป็นนายทะเบียนอาจส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้การรับรองอีกทางหนึ่งก็ได้

๒.๔ ทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอเปลี่ยนกลุ่มเป็นผู้มีเชื้อสายไทยของชนกลุ่มน้อย โดยให้สำเนาคำร้องและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนรับรองสำเนาถูกต้องส่งไปพร้อมด้วย

๒.๕ เมื่อสำนักทะเบียนอำเภอหรือนักทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลางให้เปลี่ยนกลุ่มประเภทชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยแล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกคำว่า “กลุ่มเชื้อสายไทย” อยู่ในวงเล็บต่อท้ายรายการสัญชาติที่แก้ไข อาทิ เมียนมา (กลุ่มเชื้อสายไทย) หรือ กัมพูชา (กลุ่มเชื้อสายไทย) หรือบุคคลบนพื้นที่สูง (กลุ่มเชื้อสายไทย) โดยให้บันทึกเลขที่คำร้องที่นายทะเบียนอนุมัติให้แก้ไขรายการไว้ในเอกสารทะเบียนประวัติและสมุดทะเบียนบ้าน ด้วยหมึกสีแดง พร้อมทั้งลงชื่อนายทะเบียนและวันเดือนปีกำกับไว้ และบันทึกเพิ่มเติมว่า “ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนกลุ่มเชื้อสายไทย” แล้วจัดเก็บ (Scan) ทะเบียนประวัติและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเรียบร้อยแล้ว ไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยด้วย

๒.๖ คำร้องหรือเรื่องขอเปลี่ยนกลุ่มประเภทของชนกลุ่มน้อยที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือนักทะเบียนท้องถิ่นส่งมาให้สำนักทะเบียนกลางก่อนวันที่แนวทางปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ หากสาระสำคัญเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นสำนักทะเบียนกลางจะได้ดำเนินการต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอหรือนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๗ - ๒๐
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๑๖